

## บทความครูดี? ในดวงใจ

นำเสนอเมื่อ : 2 ต.ค. 2551

ครูดี? ในดวงใจ หลังจากที่ข้าพเจ้าทราบข่าวอันน่ายินดียิ่งว่าหนึ่ง ทำให้เกิดความรู้สึกคิดถึง สัมผัสถึงความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยนและความปรารถนาดีจากครุคนหนึ่ง ครูที่เป็นครูดีในดวงใจของข้าพเจ้าเสมอมา ? ประกิด? วันจันทร์ที่จะถึง ข้าพพบครูที่ห้องสำนักงานด้วยนะ?

เสียงตักเตือนยังแว่วดังอยู่ของครูที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อข้าพเจ้า เนื่องจากการหายหน้าไม่พบเจอกันนับแรมเดือน ความบังเอิญนี้ก็แปลกนะ ที่บางครู่ก็ต้องยอมรับว่าไม่น่าเชื่อ

ด้วยเหตุผลหลายประการที่ทำให้ข้าพเจ้าพยายามหลบหนีหน้าและการเข้าพบคุณครูเพื่อขอคำปรึกษาในการดำเนินชีวิต และจัดการเรื่องการศึกษา ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเล่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ณ จังหวัดปัตตานี แต่เหตุการณ์ของการพบเจอกันครั้งนี้ กลับเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้วยเหตุผลของความบังเอิญคือเนื่องจากต่างก็ไปหาเยี่ยมคนไข้ที่ต่างก็รู้จักกันในวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน ด้วยความไม่น่าเชื่อกับเหตุการณ์ครั้งนั้น ข้าพเจ้าจึงตั้งใจเรียนจนจบและสามารถสอบเข้าทำงานได้ในวันนี้

ในชีวิตของข้าพเจ้า ต้องยอมรับว่าโชคคิดมากที่ได้สัมผัส รุจักและเก็บประสบการณ์ดีๆ มากมาย จากบุคคลหลากหลายท่าน โดยแต่ละท่านก็ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติเป็นครูดีในดวงใจ ได้ทั้งสิ้น แต่? โชคชะตา หรือ จึงกำหนดให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าจึงมีชีวิตที่ต้องต่อสู้ในหลายจังหวัด เช่น

เป็นนักเกษตรที่จังหวัดชุมพร เป็นอาจารย์และนักวิชาการอุดมศึกษา (งานวิจัย) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นครูภูเขาคือจังหวัดระนอง และในขณะนี้ เป็นครูเกาะที่จังหวัดสตูล

โดยที่ผูนมาหาข้าพเจ้าขาดการติดต่อสองสามสัปดาห์ไปสู่อุคนครุคนนั้นปี นานวันเข้าจึงเกิดความกลัวการติดต่อ หรือแม้แต่ การยกสายพูดคุยทางโทรศัพท์ดังเช่นเดิม ครูดีในดวงใจที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้ ขอเรียกสั้นๆ ว่า ครูสุ (นามสมมุติ) ครูสุเป็นผู้หญิง วัยกลางคน สูงประมาณ 160-170 เซนติเมตร ผิวขาว รูปร่างสมส่วนสมวัย สวมใส่เสื้อผา ถูกกาลเทศะเสมอ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตนได้ดีเยี่ยมทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว ผานประสบการณ์ทำงานมากมาย หลายระดับ เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องต่างยอมรับในความเป็นผู้หญิงเก่ง การตัดสินใจที่ถูกต้อง

การเป็นภรรยาและคุณแม่ที่ดี คุณลักษณะเหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งทำให้ชีวิตและครอบครัวมีความมั่นคง ปลอดภัย กลาวได้ว่า พ่อแม่ดี สามีดี ลูกๆ เป็นตัวอย่างได้เลยทีเดียว แม่วันนี้ผานพนมากกว่า 6 ปีแล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังคงจำได้และคิดถึงบรรยากาศแสนดีเกาๆ เมื่อครั้งยังเป็นศิษย์เสมอ

ที่ยังติดตรึงคือประโยคที่ครูสุเล่าพรพรรณารื่องราวหลังจากที่ครูสุผ่านการสอบประมวลความรู้จบปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ให้พวกเราในชั้นเรียนฟังว่า ?นี้หรือ? คือสิ่ง ที่ฉันได้เรียนรู้ทั้งหมด? (ครูสุยื่นกิ่ง กวาดสายตามองเขาไปภายในห้องที่เต็มไปด้วยกองหนังสือ ตั้งสูงระเกะระกะ

และเดินออกไปนอกที่พักท่ามกลางหิมะตกโปรยปราย พรอมหยุดน้ำตาไหลรินอาบแก้มอย่างไม่เข้าใจสาเหตุ) นั่นเป็นเหตุการณ์ที่นานมาแล้ว ณ วันนี้ครูสุ ก็ทำงาน ข้าพเจ้าเรียนจบก็กมหนากมตาทำงาน (แมต่างระดับ ความเป็นเด็ก สถานทีและความดี ความตั้งใจในการทำงานที่แตกต่างกัน)

แต่ข้าพเจ้าก็ยิ่งมีความสุขมากเมื่อทราบข่าวว่า ภายหลังจากที่ครูสุย้ายที่ทำงานจากจังหวัดปัตตานีมาทำงาน ในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังเพียง 3-4 ปี

ก็ได้รับคัดเลือกให้ทำงานเป็นประธานระดับงานตำแหน่งยิ่งใหญ่ต่อความรับผิดชอบและเหมาะสมแล้วกับครูสุ ข้าพเจ้าในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งจึงขอสดุดีกับความเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตของคุณครูผู้เป็นแบบอย่างทั้งในดวงใจและในชีวิตจริงของข้าพเจ้า ด้วยความเคารพ (ครูสุเปรียบแม่คนที่สองของผม) ประกิด ผลมูล กันยายน 2551